

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แก้งิ้ว

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	<p>1.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบน้ำประปา อย่างทั่วถึง และเป็นระบบ</p> <p>2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเป็นระบบ</p> <p>4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>- ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>- ความพึงพอใจของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค</p> <p>สาธารณสุขการ</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>- ร้อยละของจำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>- ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>- ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>- จำนวนโครงการ/กิจกรรมมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>- ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ไปใช้บริการ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>- ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับที่รับบริการ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>- อัตราความเจ็บป่วยจากโรคที่สำคัญลดลง</p>	<p>คุณภาพชีวิตดีขึ้น</p> <p>ร้อยละ 80</p>	<p>1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขโรค</p> <p>สาธารณสุขการอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>3.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร</p> <p>4.เสริมสร้างการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
2.การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	1. เพื่อก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย อาคารให้ได้มาตรฐาน 2. เพื่อก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทางระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน 3. เพื่อจัดทำผังเมือง ป้องกันการบุกรุกที่ สาธารณะ 4. เพื่อปรับปรุง สวนสาธารณะและ ปรับภูมิทัศน์	<u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของงานด้านคมนาคม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แก้งิ้วได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้ใช้สัญจร ในสายทางที่ได้รับการพัฒนา <u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของงานด้านระบบ ระบายน้ำที่อยู่ในความ รับผิดชอบของอบต.แก้งิ้วได้รับ การ พัฒนาเพิ่มขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาระบบระบาย น้ำ <u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของจำนวนผู้ได้รับ ความรู้ด้านงานผังเมืองรวม - จำนวนสวนสาธารณะที่ได้รับ การพัฒนา <u>เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของประชาชน ในเขตพื้นที่อบต.แก้งิ้วที่เห็น การพัฒนาที่สาธารณะ	การคมนาคม สะดวก ร้อยละ 80	1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ ก่อสร้าง/ถนน/ตรอก/ซอย อาคารที่ได้มาตรฐาน 2.ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ ก่อสร้างทางระบายน้ำให้ได้ มาตรฐาน 3.การพัฒนาการจัดเก็บ รายได้/จัดทำผังเมือง และ ป้องกันการบุกรุกที่ สาธารณะ 4.ปรับปรุงสวนสาธารณะ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
3.การพัฒนา การศึกษา และเพิ่ม ศักยภาพ พลเมือง	1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการงานด้าน การศึกษาทั้งในและ นอกระบบควบคุมทุก ช่วงวัย 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและ อุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย 3. เพื่อส่งเสริม กระบวนการ ประชาธิปไตยใน ชุมชน	<u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา - ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับ การพัฒนาด้านการกีฬา <u>เชิงคุณภาพ</u> - ยกระดับคุณภาพการศึกษา สุขภาพอนามัยดี <u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการพัฒนาด้านการกีฬา <u>เชิงคุณภาพ</u> - ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนให้มีสุขภาพอนามัย ดี <u>เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม อบรม <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ให้ความรู้ กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน	พัฒนาการศึกษา ของเด็กเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100	1. ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอก ระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ ประชาชน เข้าถึง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ กีฬาเด็กและเยาวชน / อุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย อย่างเป็นระบบ 3. ส่งเสริม กระบวนการพัฒนา ประชาธิปไตยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืน	<p>1. เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์</p> <p>2. เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ</p> <p>3. เพื่อสร้างระบบการ จัดเก็บขยะ การคัด แยกขยะ กำจัดขยะ อย่างถูกหลักวิชาการ</p> <p>4. เพื่อบริหารจัดการ ในด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นระบบ</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละของกิจกรรมการ อนุรักษ์ การฟื้นฟู พื้นที่ป่า</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนให้ความสนใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่าไม้ พื้นที่ป่า</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำที่ อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. เก่าจึงได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนที่ได้รับการพัฒนา แหล่งน้ำ</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้เกี่ยวกับการ จัดการขยะรีไซเคิล</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ประชาชนมีความ สนใจในการคัดแยกขยะ</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชน มีความสนใจในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น</p>	พื้นที่สีเขียว ร้อยละ80	<p>1.อนุรักษ์ ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิด ความอุดมสมบูรณ์</p> <p>2.ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ ดิน และการบริหารจัดการ น้ำอย่างเป็นระบบ</p> <p>3.สร้างระบบการจัดเก็บ คัด แยกขยะ กำจัดขยะถูกวิธี และการนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>4.เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
5.การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง การเกษตรอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<p>1. เพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในครอบครัว และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>2. เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>3. เพื่อสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง</p> <p>4. เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลเก่าจิว</p> <p>5. เพื่อส่งเสริมขบวนการเรียนรู้ในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ</p> <p>6. เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร และสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u> -จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> --ยกระดับคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว /เด็กและเยาวชน</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -จำนวนกิจกรรมที่อบต.เก่าจิวเข้าไปส่งเสริม</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์/สืบสานประเพณีต่างๆในท้องถิ่น</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อบต.เก่าจิวเข้าไปส่งเสริม</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้ก่อสร้างกลุ่มที่เข้มแข็ง/สร้างรายได้</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ให้บริการเชิงปริมาณ</p> <p>-ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนในตำบลได้เรียนรู้และได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ</p> <p><u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนในตำบลได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนของโครงการหรือกิจกรรมที่อบต.เก่าจิวส่งเสริมสนับสนุน</p>	<p>มีการสืบทอดร้อยละ 5</p>	<p>1.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของคนในครอบครัวและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ/รายได้ แก่ชุมชน</p> <p>2.อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>3.ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้</p> <p>4.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>5.ส่งเสริมสนับสนุนขบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์
6.การพัฒนา การบริหาร จัดการที่ดี ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	1. เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน 2. เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการ บริหารจัดการด้าน การเงิน การคลังและ งบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน บุคลากร เพื่อบริการ ประชาชน 4. เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชน /ผู้นำ ท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริยธรรม	<u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> -ประชาชนในตำบลได้เข้ามามี ส่วนร่วมเสนอแนวทาง แก้ปัญหาในท้องถิ่น <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ <u>เชิงคุณภาพ</u> -ความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้รับการ บริการ <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละความพึงพอใจในการ บริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเก่าจัว <u>เชิงคุณภาพ</u> -หน่วยงานราชการอื่นมีความ พึงพอใจในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจัว <u>เชิงปริมาณ</u> -ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> -เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของประชาชน/ผู้นำ ชุมชน	การผ่านเกณฑ์ การบริหาร จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	1.เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่นทุกขั้นตอน 2.ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและพัฒนาการ ปฏิบัติงานบุคลากร และ บริการประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง 3.เพิ่มขีดความสามารถใน ด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและ งบประมาณ ให้มี ประสิทธิภาพภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้นำ ท้องถิ่น/ประชาชนให้มี คุณธรรมจริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งัว

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๔. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓. การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ย.๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ย.๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ

๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ

(๑) แผนงาน **เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	- เพื่อฝึกอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบน้ำประปา	จัดฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง - หมู่ที่ ๑-๑๑ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้	- คณะกรรมการมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	- หมู่ที่ ๑- ๑๑ หมู่บ้านละ ๕,๐๐๐ บาท - ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน - หอกระจายข่าว/เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	- ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ	- ประชาชนในตำบลแก้งัวมีน้ำอุปโภคเพียงพอ - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทันทั่วทั้งตำบล	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยง	- เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตพื้นที่ตำบลแก้งัว	บริเวณที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ - ติดตั้งตามจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่ตำบลแก้งัว หมู่ที่ ๑-๑๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	- มีสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยงต่างๆเพิ่มขึ้น	- ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-เพื่อสนับสนุนใช้จ่ายใน การขยายเขตไฟฟ้าในเขต พื้นที่ตำบลเก่าจิวให้ทั่วถึง	หมู่ที่ ๑-๑๑ -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขต พื้นที่ตำบลเก่าจิว -ติดตั้ง และเพิ่มจำนวนไฟฟ้า สาธารณะ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-มีการขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มขึ้น	-ประชาชนภายใน ตำบลเก่าจิวมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕	โครงการเงินอุดหนุน การประปาส่วน ภูมิภาค	-เพื่อสนับสนุนใช้จ่ายใน การขยายเขตน้ำประปา ส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ ตำบลเก่าจิวให้ทั่วถึง	หมู่ที่ ๑-๑๑ -ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค ภายในเขตพื้นที่ตำบลเก่าจิว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-มีการขยายเขต น้ำประปาส่วน ภูมิภาคเพิ่มขึ้น	-ประชาชนมีระบบ น้ำประปาภูมิภาคใช้ อย่างทั่วถึงทุก ครัวเรือน	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ	-	-	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	๖๒๕,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ **ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง**

ค.Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๒ **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร**

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ **การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม**

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งิ้ว	-เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ มาตรฐาน	- คุ่มโนนดินแดง (เชื่อมต่อจากจุดเดิม) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ยาว ๑๒๐ กว้าง ๔ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุยกว้าง ๐.๕๐ เมตร	-	๒๘๕,๐๐๐	-	๒๘๕,๐๐๐	-	-มีขนาดความยาว ของถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มา	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งิ้ว	-เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ มาตรฐาน	-ก่อสร้างถนนค.ส.ล.จากบ้านนายทองสุข เศษฐา - บ้านนายน้อย มนัสสาร ทางเข้าฝายใหญ่ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ความยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางหินคลุยกว้าง ๐.๕๐ เมตร	๑๗๗,๘๐๐	-	๑๗๗,๘๐๐	-	-	-มีขนาดความยาว ของถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	-เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ มาตรฐาน	- ครอบสะพานหนองบัว หมู่ที่ ๒ ก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุยกว้าง ข้าง ๐.๕๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุยกว้าง ๐.๕๐ เมตร	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	๓๕๖,๐๐๐	-มีขนาดความยาว ของถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว	-เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ให้ได้ มาตรฐาน	- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านบ้าน หนองบัว ยาว ๑๒๐ กว้าง ๔ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุยกว้าง ๐.๕๐ เมตร	-	๒๘๕,๐๐๐	-	-	-	-มีขนาดความยาว ของถนนค.ส.ล. เพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

แบบ ผ ๐๒

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค.Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓. ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๒. การพัฒนาการศึกษา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาการศึกษา และศักยภาพพลเมือง
- ๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา และเพิ่มศักยภาพพลเมือง
- ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการงานด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบควบคุมทุกช่วงวัย
- (๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายในเขต ตำบลเก่าจิว	- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เก่าจิว ให้ได้คุณภาพ	- <u>โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเก่าจิว</u> - โรงเรียนบ้านเก่าจิวหนองบัว จำนวน ๔๐ คน - โรงเรียนคิมชาติหนองผิงนาดี จำนวน ๖๐ คน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เก่าจิว จำนวน ๓๕ คน -จำนวนนักเรียน รวม ๑๓๕ คน	๒๘๕,๓๖๓	๒๘๕,๓๖๓	๒๘๕,๓๖๓	๒๘๕,๓๖๓	๒๘๕,๓๖๓	-เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) เพิ่มมากขึ้น	-เด็กนักเรียนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์	กองการศึกษา
๒	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เก่าจิว	-จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว -จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท / คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๘,๗๐๐	-เด็กนักเรียนได้รับอาหารและโภชนาการที่ดีเพิ่มมากขึ้น	เด็กนักเรียนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค.Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ๔.๑ กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
 - (๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ อนุรักษ์น้ำ รักษ้ำป่า รักษาแผ่นดิน	- เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯตามสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	บริเวณที่ดำเนินการ -บริเวณที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแก้งิ้ว ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	-พื้นที่ในเขตตำบลแก้งิ้วมีสีเขียวเพิ่มขึ้น -พื้นที่ในเขตตำบลแก้งิ้วมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	สำนักปลัด
๒	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-เพื่อเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร -เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ	-เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณ -การฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกให้กับชุมชน ตำบล -สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-มีการฟื้นฟูบำรุงรักษาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น -มีการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณ	-สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ -มีการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณ	สำนักปลัด
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	-เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ตำบลแก้งิ้วในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ	-ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปลอกท่อพีวีซี ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๑๕ เมตร รวมอุปกรณ์ ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม.เทคอนกรีตฐานบ่อกว้าง ๒ เมตรยาว ๒ เมตร หนา ๐.๑๐ ม.	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-มีจำนวนบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น	-ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ **หมวดหมู่ที่ ๑. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง**

ค.Sustainable Development Goals: SDGs **เป้าหมายที่ ๑. มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูง**

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์ การเกษตรอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๑ กลยุทธ์ สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขับเคลื่อน การจัดกิจกรรม ของสภาเด็กและ เยาวชนตำบลเก่า จิว	-เพื่อสนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชนในการทำ กิจกรรมต่างๆร่วมกัน	- ค่าป้ายโครงการ - ค่าสมนาคุณวิทยากร - ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าเหมารถ - ค่าที่พัก - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เกี่ยวกับการอบรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-เด็กและเยาวชนเกิด เกิดความรักความ สามัคคีเพิ่มมากขึ้น	-เด็กและเยาวชนได้ ทำกิจกรรมที่ดี ร่วมกันและเกิด ความรักความ สามัคคี	สำนักปลัด
๒	โครงการจัด กิจกรรมด้านการ พัฒนาสตรีและ ครอบครัว	-เพื่อพัฒนาสตรีและ ครอบครัวในเขตพื้นที่ ตำบลเก่าจิว	-จัดหาวิทยากร -จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการยุติความ รุนแรงในครอบครัว แก้ไขปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน การตั้งครรภ์ก่อน วัยเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-ผู้เข้าร่วมโครงการรู้ บทบาทหน้าที่และ ครอบครัวของตนเอง เพิ่มขึ้น	-เกิดความรักความ สามัคคีในครอบครัว และในชุมชน	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

แบบ ผ ๐๒

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖..ยุทธศาสตร์ด้านกลไกปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ **หมุดหมายที่ ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน**
- ค.Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑.การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- ๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
- (๑) แผนงาน **บริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล	- เพื่อดำเนินงานตามแผนงานรัฐพิธีต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ	-จัดงานวันพ่อแห่งชาติ -จัดงานวันแม่แห่งชาติ -จัดงานวันปิยะมหาราช -ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอพล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-มีการจัดงานรัฐพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ	-ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่อำเภอพล ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
๒	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในระดับอำเภอ	-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพล	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในด้านสาธารณสุขมากขึ้น	-ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในด้านสาธารณสุขต่างๆในระดับอำเภอ	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐			